

6. Mô tả cách nhà trường sẽ xây dựng năng lực cho sự tham gia của phụ huynh bao gồm cách khuyến khích phụ huynh trở thành đối tác bình đẳng trong việc giáo dục con cái họ.

Để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, trường chúng tôi:

(a) Phải cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con cái họ nhằm cải thiện thành tích của con họ, chẳng hạn như đào tạo đọc viết và sử dụng công nghệ, nếu thích hợp, để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh.

Trường Chastang-Fournier K8 sẽ hoàn thành phần lớn mục tiêu này tại cuộc họp phụ huynh trường niên vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 và vào Ngày nuôi dạy con cái toàn tiểu bang vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Tại các cuộc họp này, phụ huynh sẽ nhận được cái nhìn tổng quan về các tiêu chuẩn nội dung học tập (CCRS) của tiểu bang, các tiêu chuẩn thành tích học tập và các bài đánh giá. Phụ huynh cũng sẽ nhận được lời giải thích về các dịch vụ Tiêu đề 1 và thông tin về quyền của phụ huynh trong việc tham gia vào việc giáo dục con mình. Phụ huynh sẽ có cơ hội tham gia PTO và tham gia vào Ủy ban Cố vấn Phụ huynh. Trường học sẽ được giải thích để đảm bảo phụ huynh hiểu được cơ hội của họ để theo dõi sự tiến bộ của con mình. Phụ huynh cũng sẽ được thông báo về các loại hình liên lạc khác nhau mà họ có thể thực hiện với nhà trường và tổ chức phụ huynh, bao gồm các ghi chú trong hồ sơ, email hoặc hội nghị của trẻ cũng như nhiều ứng dụng thông báo và phương tiện truy cập thông tin xã hội. Chastang-Fournier sẽ cải thiện sự tham gia của phụ huynh thông qua các hoạt động khác nhau bao gồm Open House, Đêm giảng dạy dành cho phụ huynh và gia đình cũng như các hoạt động tạo động lực khác.

(b) Phải giáo dục giáo viên, nhân viên văn phòng và nhân viên nhà trường khác, với sự hỗ trợ của phụ huynh, về giá trị và lợi ích của sự đóng góp của phụ huynh cũng như cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, thực hiện và điều phối các chương trình dành cho phụ huynh, đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.

Chastang-Fournier sẽ tiếp tục làm việc với các giáo viên của mình thông qua các cuộc họp khoa, họp cấp lớp và tại các dịch vụ nhằm nâng cao tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và làm việc với phụ huynh với tư cách là đối tác trong quá trình giáo dục. Chúng tôi sẽ tập trung vào tầm quan trọng của tính đồng nhất và nhất quán trong việc thông báo cho phụ huynh về tiến bộ học tập của học sinh. Do đó, tất cả giáo viên sẽ gửi về nhà báo cáo tiến độ giữa quý được tạo thông qua Schoology. Học sinh PST/MTSS sẽ nhận được thông tin cập nhật hàng tháng từ nhóm PST sau mỗi cuộc họp. Giáo viên cũng sẽ gửi phiếu báo cáo học tập hàng quý về nhà cho tất cả học sinh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để phụ huynh giao tiếp với giáo viên và quan chức nhà trường.

(c) Trong phạm vi khả thi và phù hợp, sẽ điều phối và tích hợp các chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh với các chương trình liên bang khác, đồng thời tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn như trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục con cái họ.

Chastang-Fournier điều chỉnh các chương trình có sự tham gia của phụ huynh phù hợp với các chương trình khác của tiểu bang, địa phương và liên bang để đáp ứng nhu cầu của tất cả phụ huynh. Tiêu đề I cung cấp các tài nguyên như phòng thí nghiệm nuôi dạy con cái, dành cho tất cả các bậc cha mẹ. Phụ huynh nhận được khuyến khích tham gia vào việc giáo dục con mình thông qua các hoạt động khác nhau mỗi quý tại Chastang-Fournier K-8.

(d) Phải đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các chương trình, cuộc họp và các

hoạt động khác của trường và phụ huynh được gửi đến phụ huynh của trẻ tham gia theo hình thức và trong phạm vi có thể, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Vào thời điểm hiện tại, số học sinh ELL của Chastang-Fournier bao gồm 23 học sinh. Một thông dịch viên có sẵn theo yêu cầu tại tất cả các cuộc họp để liên lạc với phụ huynh.

Tài liệu có thể được dịch theo yêu cầu, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà tất cả phụ huynh đều có thể hiểu được. Giáo viên có thể sử dụng Google Translator làm phương tiện dịch tin nhắn đến và từ phụ huynh của học sinh ELL. (e) Phải cung cấp sự hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh khi phụ huynh có thể yêu cầu.

Chastang-Fournier đang nỗ lực tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào trường học của chúng tôi thông qua nhiều chương trình và hoạt động khác nhau cả trong và sau giờ học. Tại ngày nuôi dạy con cái trên toàn hệ thống, chúng tôi sẽ chia sẻ các chương trình, hoạt động và thông tin liên lạc của trường được sử dụng để đảm bảo sự thành công của học sinh. Phụ huynh sẽ được mời đến trường, nơi trung tâm truy cập thông tin, tất cả các lớp học và phòng thí nghiệm sẽ mở cửa cho phụ huynh tham quan. Phụ huynh sẽ có cơ hội đăng ký tham gia các cuộc họp phụ huynh/giáo viên.

7. Mô tả cách nhà trường đảm bảo cung cấp sự tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh của học sinh đi cư; bao gồm việc cung cấp thông tin và báo cáo của trường theo hình thức và trong phạm vi có thể thực hiện được bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Trường K8 Chastang-Fournier tạo cơ hội cho tất cả phụ huynh tham gia, kể cả những phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế và/hoặc các khuyết tật khác. Giáo viên ELL của chúng tôi sẽ hỗ trợ thông báo cho phụ huynh tới các gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. Chastang-Fournier là cơ sở dành cho người khuyết tật. Phụ huynh hoặc người giám hộ của mỗi học sinh nhận được Khảo sát Giáo dục Di cư để xác định các Chiến lược nhằm Tăng cường Sự tham gia của Phụ huynh. Học sinh nhập cư có quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ và chương trình hiện có, bao gồm cả sự can thiệp, cũng như tất cả học sinh.



Mobile County PUBLIC SCHOOLS

Hệ thống trường công quận Mobile

Chastang-Fournier K-8

Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình

2023-2024



Sứ mệnh của Trường K-8 Chastang-Fournier là cung cấp một môi trường học tập an toàn và chu đáo nhằm thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, kỹ năng học tập suốt đời và thái độ tích cực giúp học sinh trở thành những công dân hữu ích trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

2800 Đại lộ Berkley

Điện thoại di động, AL 36617

251-221-2081

1. Mô tả cách trú ởng sẽ triệu tập một cuộc họp thứ ởng niên để thông báo cho phụ huy nh về việc nhà trú ởng tham gia Tiêu đề I và giải thích các y êu cầu của Tiêu đề I, bao gồm khoản dành riêng 1% và quy ền tham gia của phụ huy nh.

Trú ởng Chastang-Fournier K-8 sẽ thông báo cho phụ huy nh về việc trú ởng chúng tôi tham gia chư ởng trình Tiêu đề 1 và giải thích các y êu cầu của Tiêu đề 1 trong cuộc họp phụ huy nh thứ ởng niên sẽ đư ợc tổ chức vào tối ngày 25 tháng 9 năm 2023. Phụ huy nh sẽ đư ợc thông báo về cuộc họp thông qua các thông báo gửi về nhà cho học sinh và các bài đăng công khai trên website và trang Facebook của trú ởng. Thông tin này cũng có sẵn theo y êu cầu của bất kỳ phụ huy nh nào vào bất kỳ lúc nào trong năm học. Ngoài ra, một góc dành cho phụ huy nh sẽ đư ợc tạo trên trang web của trú ởng và nó cũng sẽ chứa bất kỳ thông tin nuôi dạy con cái nào khác. Quỹ nuôi dạy con cái Tiêu đề 1 , với số tiền \$4.161,02 sẽ đư ợc sử dụng để mua vật tư và tài liệu cho các cuộc họp Tiêu đề I và cho các phụ huy nh Tiêu đề I.

#### 2a. Mô tả cách thức cung cấp số lư ởng và hình thức linh hoạt các cuộc họp phụ huy nh,

chẳng hạn như các cuộc họp vào buổi sáng hoặc buổi tối, và có thể cung cấp kinh phí đư ợc cung cấp theo phần này để vận chuyển, chăm sóc trẻ em hoặc thăm nhà, vì các dịch vụ đó liên quan đến phụ huy nh sự tham gia.

Trong tháng đầu tiên đi học, Chastang- Fournier tổ chức cuộc họp thứ ởng niên cho tất cả phụ huy nh có con tham gia. Cuộc họp phụ huy nh Title 1 đư ợc tổ chức vào buổi tối để đáp ứng nhu cầu sắp xếp lịch trình của phụ huy nh. Ngoài ra, powerpoint Tiêu đề 1 sẽ đư ợc tải lên Facebook để các phụ huy nh không thể tham dự cuộc họp có cơ hội hiểu đư ợc những thông tin quan trọng. Phụ huy nh sẽ đư ợc gửi một bản sao Quy ền đư ợc biết của Phụ huy nh và bản sao Kế hoạch Tham gia của Phụ huy nh.

Phụ huy nh cũng có thể y êu cầu thông tin về Tiêu đề 1 bất cứ lúc nào trong năm. Phụ huy nh đư ợc thông báo về cuộc họp thông qua các bản tin lớp học, thư thoại qua tin nhắn của trú ởng và thông báo email qua tin nhắn của trú ởng, bản tin hàng tháng và các bài đăng công khai trên trang web. Các chủ đề sẽ đư ợc thảo luận tại cuộc họp năm nay là tổng quan về Kế hoạch tham gia của phụ huy nh, Thỏa thuận giữa nhà trú ởng và phụ huy nh, chư ởng trình Tiêu đề 1, ngân sách, sự tham gia vào các ủy ban và quy ền của phụ huy nh. Phụ huy nh cũng đư ợc mời tham gia vào Ủy ban Cố vấn Học khu để đáp ứng một y êu cầu khác của chư ởng trình liên bang. Trú ởng Chastang-Fournier K8 tin tư ởng vào việc thu hút sự tham gia của phụ huy nh vào tất cả các khía cạnh của chư ởng trình Tiêu đề 1. Chúng tôi có hai đại diện phụ huy nh trong ủy ban eProve. Họ là những ngư ời tham gia tích cực vào việc phát triển kế hoạch và là thành viên tích cực của ủy ban eProve. Quỹ nuôi dạy con cái Tiêu đề 1 sẽ đư ợc sử dụng để mua vật tư và tài liệu cho các cuộc họp Tiêu đề I và cho các phụ huy nh Tiêu đề I. Một phần số tiền đư ợc dùng để mua đồ dùng liên lạc hàng ngày giữa phụ huy nh và giáo viên.

2b. Mô tả cách phụ huy nh sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch, xem xét và cải tiến Chư ởng trình Tiêu đề I (Lư ư y: Nêu rõ quy trình của trú ởng về cách tất cả phụ huy nh Tiêu đề I có cơ hội tham gia vào việc ra quy ết định).

Trú ởng K8 Chastang-Fournier mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho phụ huy nh tham gia vào chư ởng trình Title 1. Trong Cuộc họp Tiêu đề 1 hàng năm của chúng tôi, phụ huy nh sẽ đư ợc cung cấp thông tin về chư ởng trình của chúng tôi. Họ cũng đư ợc cung cấp thông tin liên hệ của cả ngư ời hư ởng dẫn Tiêu đề 1 và phụ huy nh phục vụ trong nhóm eProve. Những bậc cha mẹ này tham gia vào mọi khía cạnh của việc xây dựng kế hoạch Chastang-Fournier. Họ đư a ra những đề xuất từ cộng đồng để lập kế hoạch cho chư ởng trình Tiêu đề 1 của chúng tôi. Sau cuộc họp, ngư ời điều phối Tiêu đề 1 sẽ sẵn sàng đư a ra bất kỳ điểm thảo luận nào. Trong Ngày nuôi dạy con cái toàn tiểu bang, thông tin này lại đư ợc cung cấp cho những phụ huy nh không thể tham dự cuộc họp đư ợc lên lịch trú ởng xuy ền.

2c. Mô tả cách thức sử dụng kinh phí đư ợc phân bổ cho sự tham gia của phụ huy nh trong trú ởng.

Quỹ Sự tham gia của Phụ huy nh sẽ đư ợc sử dụng để liên lạc với phụ huy nh và cung cấp tài nguy ền giảng dạy cho phụ huy nh để hỗ trợ việc học ở nhà. Chastang-Fournier sẽ mua các tập tài liệu và tài liệu giảng dạy để gửi cho học sinh về nhà. Việc liên lạc liên tục giúp phụ huy nh biết một ngày của con họ diễn ra như thế nào và tạo cơ hội để mỗi quan hệ giáo viên-phụ huy nh giữa ngư ời giám hộ và giáo viên tốt hơ n. Bằng chứng cho thấy sự giao tiếp tích cực giữa phụ huy nh và giáo viên giúp cải thiện kết quả học tập. Số tiền này cũng sẽ đư ợc sử dụng để mua tem và tài liệu giảng dạy . Các thông tin liên lạc bao gồm vấn đề điểm danh sẽ đư ợc gửi tới phụ huy nh để tập trung hơ n nữa vào việc học tập, cải thiện và trách nhiệm giải trình của học sinh.

#### thành công.

3. Mô tả cách nhà trú ởng cung cấp thông tin kịp thời cho phụ huy nh của những trẻ tham gia theo một hình thức thống nhất và trong phạm vi có thể thực hiện đư ợc bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu về các chư ởng trình theo Tiêu đề I, mô tả và giải thích về chư ởng trình giảng dạy đang đư ợc sử dụng, các hình thức đánh giá học tập , và các kỳ vọng về thành tích đư ợc sử dụng, và, nếu đư ợc phụ huy nh y êu cầu, các cơ hội gặp mặt trú ởng xuy ền để đư a ra các đề xuất và tham gia một cách thích hợp vào các quy ết định liên quan đến việc giáo dục con cái họ.

Trú ởng Chastang-Fournier K8 cung cấp các bản tin lớp học hàng tuần và các bản tin trú ởng học hàng tháng để giúp phụ huy nh nắm bắt đư ợc các y ếu tố ảnh hư ởng đến việc học tập của con họ. Tại các cuộc họp Phụ huy nh Tiêu đề 1 hàng năm, Chastang sẽ trình bày thông tin về các chư ởng trình Tiêu đề 1, các chiến lư ợc nhằm Tăng cư ởng Sự tham gia của Phụ huy nh, chư ởng trình giảng dạy và các hình thức đánh giá đư ợc sử dụng. Họ trở nên hiểu biết về các thủ tục lên lịch họp phụ huy nh-giáo viên, theo dõi tiến độ học tập của con mình bằng cách sử dụng Schoology và tham gia vào các quy ết định liên quan đến việc giáo dục con mình.

Phụ huy nh sẽ đư ợc cấp một bản sao Quy ền đư ợc biết của Phụ huy nh và Kế hoạch Tham gia của Phụ huy nh. Hư ởng dẫn của CCRS thúc đẩy chư ởng trình giảng dạy tại Chastang-Fournier. Chư ởng trình đọc Open Court (K-5) và Savvas (thứ 6-8) sẽ đư ợc sử dụng trong năm nay . Cả đánh giá chung và đánh giá quá trình đều đư ợc sử dụng để xác định sự thành công của mỗi đư a trẻ.

Ngoài ra, một góc dành cho phụ huy nh trên trang web của trú ởng đã đư ợc thành lập để cung cấp những thông tin quan trọng cho phụ huy nh.

4. Mô tả cách phụ huy nh, nhân viên nhà trú ởng và học sinh chia sẻ trách nhiệm trong việc cải thiện thành tích học tập của học sinh đối với các học sinh tham gia (Cách Thỏa thuận Nhà trú ởng-Phụ huy nh đư ợc cùng phát triển với phụ huy nh Tiêu đề I; cách sử dụng, xem xét và cập nhật).

Nhóm eProve và Ủy ban Cố vấn Phụ huy nh đã họp để thảo luận về vai trò và trách nhiệm của giáo viên, học sinh, phụ huy nh và quản trị viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của học sinh. Các sửa đổi đư ợc đề xuất và bản rút gọn đư ợc cập nhật tư ởng ứng. Sau khi xem xét kế hoạch có sự tham gia của phụ huy nh, ủy ban eProve đã kết luận rằng các thành phần hiện có đáp ứng nhu cầu hiện tại của ban quản lý, giáo viên, phụ huy nh và học sinh của chúng tôi. Tất cả phụ huy nh đều đư ợc cấp một bản sao của bản thỏa thuận vào đầu năm học. Bản thỏa thuận đư ợc giải thích cho phụ huy nh và họ đư ợc y êu cầu ký vào bản cam kết thể hiện cam kết hợp tác với nhà trú ởng để đảm bảo sự thành công của con họ. Biên bản do giáo viên lập và giáo viên có trách nhiệm giải thích biên bản cho học sinh và lấy chữ ký của học sinh.

#### Hiệu trú ởng cũng ký vào biên bản. Bản gốc đư ợc gửi về nhà, một bản sao đư ợc gửi đến Tiêu đề I, và một bản sao khác đư ợc giữ trong lớp học để sử dụng trong các cuộc họp phụ huy nh-giáo viên và/hoặc học sinh-giáo viên.

#### 5. Mô tả các thủ tục cho phép phụ huy nh gửi ý kiến về sự không hài lòng với Kế hoạch Cải tiến Liên tục (CIP).

#### Ủy ban eProve họp hàng quý để xem xét, đánh giá và sửa đổi Kế hoạch cải tiến liên tục.

Trong ủy ban có đại diện phụ huy nh đại diện cho tất cả phụ huy nh của trú ởng. Phụ huy nh đư ợc thông báo qua các bản tin lớp học và bản tin trú ởng học rằng các bản sao của kế hoạch có sẵn để xem xét. Phụ huy nh có cơ hội giải quy ết các thành phần của eProve bằng văn bản gửi cho nhà trú ởng. Mọi thắc mắc của phụ huy nh sẽ đư ợc chuy ền đến văn phòng trung tâm. Ngoài ra, tại cuộc họp Tiêu đề 1 hàng năm và tại các buổi tham quan mở, phụ huy nh có cơ hội nói chuy ện với ngư ời điều phối Tiêu đề 1 trong lớp học để thảo luận về bất kỳ mối quan ngại nào về kế hoạch.